

องค์กรที่ทำงานร่วมกับสโมสรโรตารีบางรัก

1. **สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI)** เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 โดยมีอดีตผู้ว่าการภาค 3350 ดร. สุพงศ์ ชยดสาหกิจ เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้งร่วมกับนักเรียนเก่าญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ สร้างคน สร้างชาติ ด้วยวิถีไทย-ญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา เราผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีงานที่ดีทำ 100% ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพราะนักศึกษาของเราเป็นวิศวกร, IT, และบริหารธุรกิจ ที่สื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น โดย TNI มีสโมสร โรตารีแรกที่เข้มแข็ง มีสมาชิกถึง 300 คนและจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน RDTA: Rotaract District Training Assembly ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ และสโมสรโรตารีบางรักได้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนทำกิจกรรมต่างๆ ให้ TNI และ สโมสรโรตารี TNTI ตลอดมา
2. **มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และ คุรุชมรรณาลัย** ห้องสมุดเด็กปฐมวัยแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากกรมสมเด็จพระเทพฯ โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กร่วมมือกับสโมสรโรตารีบางรักและภาคีชาววรรณกรรมสำหรับเด็ก มศว. ดำเนินโครงการเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กๆ ฟังที่สวนลุมพินี สวนร่วมเกล้า และโรงเรียนวรรณวิทย์ สุขุมวิทซอย 8 ทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องกันเป็นเวลามากกว่าสิบปี นอกจากนี้ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กยังมีกิจกรรมอบรมครูด้านส่งเสริมการอ่านและการใช้หนังสือนิทาน ดำเนินโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart และทำการวิจัยด้านสมรรถนะของเด็กไทย สโมสรโรตารีบางรักร่วมกับสโมสรคู่มิตรเกาหลี ญี่ปุ่นและมาเลเซีย นำหนังสือภาษาต่างประเทศมาสนับสนุนคุรุชมรรณาลัย และบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเป็นระยะ และปีนี้เราจะทำโครงการ District Grant ร่วมกับคุรุชมรรณาลัย
3. **มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา** กำลังร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ สสส. **สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา** ทั่วประเทศไทย และในปีนี้องค์กรโรตารีบางรักมีโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับโรงเรียนวัดค้าย อำเภอบางปะหัน ออยุธยา ด้วย Global Grant ร่วมกับสโมสรเกาหลี
4. **มูลนิธิเซนต์โยเซฟ** ร่วมกับสโมสรโรตารีบางรักทำโครงการมอบรถเข็นคนพิการร่วมกับศาสนจักร The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints มอบรถเข็นให้ผู้พิการทั่วประเทศ และในปีนี้องค์กรเซนต์โยเซฟ และสโมสรโรตารีบางรัก จะจัดงาน**การกุศลเพื่อระดมทุนซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED และอุปกรณ์การแพทย์ ให้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ**
5. **กองทุนอุดม นิยมคำ** เป็นกองทุนที่พี่น้องตระกูลนิยมคำ ก่อตั้งขึ้นในงานฌาปนกิจของคุณพ่ออุดม นิยมคำ เมื่อหลายปีมาแล้วด้วยเงินช่วยงานทั้งหมดได้บริจาคเงินกองทุนนี้เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ต้น นิยมคำ จิตอาสาจาก จ.เพชรบุรี ไปช่วยสูบน้ำออกจากถ้ำขุนน้ำนางนอนเพื่อช่วยทีมฟุตบอลหมูป่าได้สำเร็จ จึงกลายเป็นนักแสดงคนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอน ที่กำหนดจะเปิดรอบปฐมทัศน์ใน เมืองไทยประมาณเดือนกันยายนนี้ ก่อนที่จะออกฉายทั่วโลก โดย “สโมสรโรตารีบางรัก” จะจัดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการเยาวชนที่สโมสรโรตารีอุปถัมภ์อยู่คือ สโมสรโรตารี TNTI เซนต์หลุยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัสสัมชัญ อำนวยศิลป์ และ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

นอกจากนี้สโมสรโรตารีบางรักยังมีการจัดกิจกรรมและ โครงการต่างๆ อีกหลายกิจกรรม โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ เช่น จัดโบว์ลิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ ที่ Major Bowl สุขุมวิท และ โครงการทอดกฐินที่วัดลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562